

1. Về việc hỗ trợ một phần chi phí tiêm phòng cúm cho trẻ em

Trên địa bàn thành phố, trẻ em từ 6 tháng tuổi đến năm 3 trung học sẽ được hỗ trợ một phần chi phí tiêm phòng cúm cho trẻ em

Thời gian, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 28 tháng 2 năm sau. Địa điểm là các cơ sở hợp tác y tế trong thành phố và phải hẹn trước.

Số lượng trợ cấp sẽ là 2 lần mỗi kì dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến trước khi vào tiểu học và 1 lần mỗi kì dành cho tiểu học năm nhất đến trung học năm 3.

Số tiền trợ cấp là 2500 yên một lần. Hãy thanh toán phí tiêm chủng sau khi trừ 2500 yên trợ cấp tại quầy của cơ sở y tế.

Ngoài ra, có một số khoản trợ cấp dành cho tiêm chủng phòng ngừa biến thể mới virus corona và bệnh cúm cho người già.

Mặc dù có giới hạn nhưng những người sống trong các gia đình thuộc hộ gia đình phúc lợi có thể nộp đơn sau khi tiêm chủng để nhận lại trợ cấp cho các chi phí của mình.

2. Về việc khai giảng 「Trường trung học cơ sở ban đêm tự quản của Tochigi kura no machi」

Lần này, Hiệp hội trường trung học cơ sở ban đêm của tỉnh Tochigi và Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Tochigi đang đồng tài trợ cho Trường trung học cơ sở ban đêm tự quản của Tochigi kura no machi, nơi mà bất cứ ai có thể tham gia học bất cứ lúc nào và bất cứ đến khi nào.

Ngày giờ mở lớp tháng 2 lần, vào sáng ngày chủ nhật từ 9 giờ 30 đến 12 giờ. Lần thứ nhất, sẽ vào ngày 6 tháng 10 với lễ khai giảng, thông tin và tư vấn.

Lịch từ tháng 10 đến tháng 12 sẽ là ngày 6, ngày 27 tháng 10, ngày 17 và ngày 24 tháng 11, ngày 1 và ngày 22 tháng 12.

Địa điểm là Kirara no Mori Tochigi Kura no Machi Rakushukan.

Bất cứ ai cũng có thể tham gia trường trung học buổi tối của Tochigi kura. Tất cả đều miễn phí kể cả phí nhập học và học phí.

Dựa trên việc học từng cá nhân, bạn có thể học các môn cơ bản tiểu học hay trung học như tiếng Nhật, tiếng Anh, số học, vv

Đội ngũ tình nguyện viên ở nhiều lứa tuổi và đến từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ hỗ trợ việc học tập của bạn.

Các học sinh tiểu học, trung học cơ sở cũng như những bạn muốn thi vào cấp 3 ở Nhật Bản nhất định hãy tham gia nhé!

3. Giới thiệu lễ hội mùa thu ở Tochigi

Cứ hai năm một lần, lễ hội mùa thu lớn nhất ở Tochigi được tổ chức vào thứ sáu ngày 1, thứ bảy ngày 2 và chủ nhật (ngày lễ) ngày 3 tháng 11. Nó sẽ được tổ chức chủ yếu trên phố chính Kura no machi

Vào ngày 1, lễ hội rước kiệu dành cho trẻ em sẽ được tổ chức từ 9 giờ 30 đến 1 giờ 15 chiều với mục đích cho phép nhiều trẻ em ở thành phố Tochigi trải nghiệm truyền thống và truyền lại cho thế hệ sau. Khoảng 2,300 học sinh học lớp 3 và 4 sẽ tham gia và diễu hành quanh địa điểm tổ chức.

Vào ngày 2 và 3, xe kiệu Tochigi sẽ tụ tập và diễu hành quanh mỗi thị trấn, ga Tochigi và ga Shin-tochigi từ 9 giờ sáng và từ 1 giờ 30 chiều ở phố Kura no machi.

Những chiếc kiệu ở Tochigi được gọi là kiệu búp bê thời Edo. Cuộc diễu hành của những chiếc kiệu tuyệt đẹp được làm hơn 150 năm trước trong thời kỳ Edo và Minh Trị, rất đáng để xem.

Từ 5 giờ 30 chiều trở đi, đèn lồng kiệu sẽ được thắp sáng và bạn có thể tận hưởng một thế giới khác hẳn ban ngày.

Vào ngày lễ hội được diễn ra, các hạn chế về giao thông sẽ được tiến hành thực hiện bao gồm cả trên phố chính Kura no machi, tùy thuộc vào cuộc diễu hành kiệu. Các phương tiện không được phép đi vào khu vực hạn chế. Khu vực xung quanh dự kiến đông đúc nên mong các bạn hãy hợp tác.